

Số: 490/CV – VKS
(Về công tác tuyên truyền)

Thái Bình, ngày 16 tháng 10 năm 2019

Kính gửi: - Các đồng chí Trưởng phòng VKSND tỉnh
- Đồng chí Viện trưởng VKSND các huyện, thành phố.

Ngày 02/10/2019, Ban tuyên truyền Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tổ chức họp, đánh giá kết quả hoạt động tuyên truyền của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp trong 9 tháng đầu năm 2019; bàn một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền trong những tháng cuối năm và phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Ban tuyên truyền. Trên cơ sở kết quả cuộc họp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình thông báo như sau:

1. Đánh giá kết quả công tác tuyên truyền 9 tháng đầu năm

Trong 9 tháng đầu năm nhiều đơn vị trong ngành đã tích cực thực hiện Chỉ thị 05/CT-VKSTC ngày 23/8/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về một số biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân và Kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình. Kết quả đã có 117 tin, bài có nội dung phản ánh về hoạt động của ngành, thông tin trao đổi nghiệp vụ được đăng trên website của ngành; 29 bài đăng các phương tiện báo chí, truyền thông khác. Các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân huyện, thành phố phối hợp với Đài phát thanh các huyện, thành phố đưa 79 tin về hoạt động của Viện kiểm sát. Các đơn vị đều chú trọng viết tin bài để đăng trên trang Website, kịp thời phản ánh hoạt động của đơn vị và các Đoàn thể theo đúng quy định.

Tuy nhiên qua tổng hợp thấy vẫn còn một số đơn vị còn chưa quan tâm đến công tác này, mặc dù đã hết quý 3 của năm công tác, nhưng số lượng tin bài rất ít: Phòng 11,12 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (mỗi đơn vị có 01 bài); các Phòng 7,9, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (mỗi đơn vị có 03 bài). Một số đơn vị cấp huyện mới chỉ chú trọng đến tuyên truyền trên Đài phát thanh huyện mà còn hạn chế viết tin bài trên Trang thông tin điện tử của ngành và các báo khác (Viện kiểm sát huyện Vũ Thư) hoặc có đơn vị chưa phối hợp với Đài phát thanh huyện để tuyên truyền về hoạt động của ngành như Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Phụ không có bài trên đài phát thanh huyện.

Về nội dung: Phần nhiều các đơn vị mới chỉ đưa tin hoạt động của mình mà chưa chú ý viết bài, nhất là các bài về nghiên cứu, trao đổi, rút kinh nghiệm về nghiệp vụ, các bài thuộc chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong

cách Hồ Chí Minh; chuyên mục xây dựng Đảng... Lãnh đạo một số đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác này (chưa gợi ý, định hướng nội dung, giao việc cụ thể và hướng dẫn cho cán bộ viết tin bài) nên nhiều đơn vị số lượng tin bài ít; chất lượng nhiều tin bài của đơn vị còn hạn chế cả về nội dung và hình thức, khi nhận được Ban biên tập phải chỉnh sửa mất nhiều thời gian trước khi đăng. Nhiều cán bộ, Kiểm sát viên, thậm chí Phòng nghiệp vụ khối lượng công việc không nhiều, quá trình thực hiện nhiệm vụ có nhiều khó khăn vướng mắc trong thực hiện các quy định của pháp luật, nhưng không dành thời gian nghiên cứu, tổng hợp viết tin bài trao đổi... có đồng chí là thành viên trong Ban tuyên truyền chưa đề cao trách nhiệm trong việc duyệt tin bài, không chủ động đôn đốc, nhắc cán bộ hoặc đơn vị phụ trách viết tin bài khi có các hoạt động, sự kiện cần đưa tin.

Về việc xây dựng tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng do Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát động: Ban cán sự Đảng, lãnh đạo -Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã có văn bản chỉ đạo, triển khai đến các đơn vị trong toàn ngành. Trong đó yêu cầu các đơn vị trong ngành triển khai và viết 01 tác phẩm gửi về Ban tuyên truyền trước ngày 15/9/2019, làm cơ sở cho Viện kiểm sát tỉnh lựa chọn, để bổ sung, xây dựng 01 tác phẩm đại diện cho Ngành Kiểm sát Thái Bình gửi về Viện kiểm sát nhân dân tối cao trước ngày 10/10/2019. Tuy nhiên đến ngày 30/9/2019, Ban tuyên truyền mới chỉ nhận được 9 tác phẩm của 8 đơn vị Viện kiểm sát cấp huyện và 1 tác phẩm của Phòng 9. Có 5 đơn vị có báo cáo về việc đã triển khai, nhưng do có khó khăn trong quá trình xây dựng nên không có tác phẩm là các Phòng 3,7, Văn phòng, Tổ chức, Thanh tra. Các đơn vị còn lại không có tác phẩm, nhưng thủ trưởng các đơn vị cũng không phản ánh khó khăn vướng mắc trong các lần giao ban tuần, tháng; đến hạn gửi tác phẩm cũng không báo cáo với Lãnh đạo Viện, dẫn đến việc lựa chọn nhân vật, đơn vị, hoặc sự kiện để xây dựng tác phẩm đại diện cho ngành Kiểm sát Thái Bình lúng túng, chậm so với yêu cầu của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cần phải rút kinh nghiệm nghiêm túc.

2. Một số biện pháp, yêu cầu thực hiện trong thời gian tới:

Để khắc phục những hạn chế thiếu sót nêu trên và nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác này trong thời gian tới, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình yêu cầu các đồng chí Trưởng phòng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện, thành phố thực hiện một số nội dung sau đây:

- Các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc triển khai, tổ chức thực hiện và báo cáo phản ánh, những khó khăn trong việc xây dựng tác phẩm tham gia Giải Búa liềm vàng năm 2019.

- Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05/CT-VKSTC ngày 23/8/2012 của Viện trưởng VKSND tối cao và Kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình. Các đơn vị chủ động rà soát

chỉ tiêu tuyên truyền và thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở cán bộ viết tin, bài đảm bảo chỉ tiêu đã đề ra. Chú trọng nâng cao chất lượng của tin bài, khuyến khích viết các bài nghiên cứu; các bài trao đổi, rút kinh nghiệm và các bài thuộc các chuyên mục như: Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuyên mục xây dựng Đảng.

- Các đơn vị lưu ý đối với các tin bài gửi đăng trên Trang thông tin điện tử (Website) của Ngành Kiểm sát Thái Bình nội dung tin, bài không được viết tắt, tiêu đề của tin bài phải viết bằng chữ thường, dài không quá 2 dòng. Ảnh minh họa cần có chú thích và cuối tin bài phải ghi tên tác giả, đơn vị công tác. Thủ trưởng các đơn vị phải kiểm duyệt trước khi gửi cho Thành viên Ban tuyên truyền phụ trách đơn vị.

- Đối với số tin, bài đã được đăng trên các báo, tạp chí khác và được phát trên Đài phát thanh, các đơn vị ngoài báo cáo số lượng cần quét gửi các tin, bài này về hộp thư: bantuyentruyen@vksthaibinh để theo dõi, quản lý và kịp thời có biện pháp trao đổi, hướng dẫn để nâng cao số lượng, chất lượng của tin, bài tuyên truyền.

3. Phân công thành viên Ban tuyên truyền phụ trách công tác tuyên truyền của các đơn vị.

Do có sự thay đổi về công tác cán bộ, ngày 01/6/2019 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định số 41/QĐ-VKSTB về việc thành lập Ban tuyên truyền các hoạt động của ngành kiểm sát Thái Bình gồm 9 đồng chí. Ngoài thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Quyết định này, Ban tuyên truyền thống nhất việc phân công các thành viên chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và duyệt tin bài của các đơn vị khi gửi đăng (*có danh sách phân công cụ thể kèm theo*). Các đơn vị cần thực hiện tốt công tác phối hợp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền.

Trên đây là kết quả và một số nội dung nội dung chỉ đạo đối với các đơn vị về Công tác tuyên truyền trong năm 2019, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện, nghiêm túc. *lh*

Nơi nhận:

- Như trên (*để thực hiện*)
- Ban tuyên truyền VKSTC (*để báo cáo*)
- Các đ/c Lãnh đạo Viện (*để b/c*)
- Hội đồng thi đua- Viện tỉnh;
- Thành viên ban tuyên truyền.
- Website VKS tỉnh (*để đăng*).
- Lưu BTT

**KT.VIÊN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG**



Phạm Việt Vượng



**VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH**



**DANH SÁCH THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC
TUYÊN TRUYỀN CÁC ĐƠN VỊ**

STT	Họ và tên	Chức vụ, Đơn vị công tác	Đơn vị phụ trách
1	Nguyễn Anh Đức	Chánh Văn phòng VKSND tỉnh	Văn phòng, Phòng 15, Các tổ chức đoàn thể
2	Phạm Mạnh Tính	Viện trưởng VKSND Thành phố	VKS Hưng Hà, Thành phố
3	Phạm Thị Thu Hà	Trưởng phòng Thống kê TP	Phòng TKTP, Phòng 12, VKS Đông Hưng
4	Nguyễn Thị Vân Anh	Trưởng phòng 9 VKSND tỉnh	Phòng 8, Phòng 9, VKS Thái Thụy
5	Nguyễn Thị Thu Hà	Trưởng phòng 11	Phòng 11, Thanh tra; VKS Kiến Xương,
6	Vũ Kỳ Ánh	Trưởng phòng 3	Phòng 3, VKS Vũ Thư
7	Nguyễn Nguyên Hưng	Trưởng phòng 2	Phòng 2, VKS Quỳnh Phụ
8	Bùi Thị Thảo	KSV trung cấp phòng 3	Phòng 1, Phòng 7, VKS Tiền Hải



THỐNG KÊ CÁC TIN, BÀI TUYÊN TRUYỀN CỦA CÁC ĐƠN VỊ
Tính đến 30/9/2019



STT	Đơn vị	Tổng số bài			Tổng
		Website	Đài PT	Báo, web khác	
1	Phòng 1	2		2	4
2	Phòng 2	5		6	11
3	Phòng 3	3		5	8
4	Phòng 7	3		0	3
5	Phòng 8	6		0	6
6	Phòng 9	3		0	3
7	Phòng 11	1		0	1
8	Phòng 12	1		0	1
9	Phòng 15	7		7	14
10	Phòng TKTP	11		0	11
11	Văn phòng	8		5	13
12	Thanh tra	3		0	3
12	VKSND thành phố	10	8	0	18
13	VKSND Thái Thụy	5	10	2	17
14	VKSND Đông Hưng	11	11	0	22
15	VKSND Quỳnh Phụ	5	0	0	5
16	VKSND Vũ Thư	4	15	0	19
17	VKSND Kiến Xương	9	13	2	24
18	VKSND Tiền Hải	11	9	0	20
19	VKSND Hưng Hà	9	13	0	22
	Tổng số	117	79	29	225

